
Fundur stjórnar foreldrafélags Naustaskóla mánudaginn 15. mars 2021 haldin í 

fundarsal Naustaskóla. 

 

Mættir voru: Anna Lilja, Anna Sjöfn, Elísa, Fanney, Haukur, María og Sigurveig. 

Elísa ritar fundargerð fundarins. 

 

1. Evusjóður, ósk barst um framlag í Evusjóð sem verið er að stofna til minningar 

um Evu námsráðgjafa. Umræður um verklag og ákveðið að óska eftir frekari 

upplýsingum um tilgang og markmið sjóðsins. Fanney tekur að sér. 

2. Skóladagatal 2021-2022 kynnt og rætt. Blár og bleikur dagur verða áfram inni.  

3. Fjármál.  -  ég man ekkert frá þessum lið kæri gjaldkeri! 

a. rædd kaup á rubiks kubbum og styrkleikaspilum….  

4. Rædd voru svör frá Bryndísi skólastjóra varðandi bréf sem Fanney sendi fyrir 

hönd stjórnar.  

a. Stjórn ræddi upplýsingaflæði frá skólanum sem mætti vera öflugra til 

dæmis varðandi árshátíð og útivistardaga. Upplýsingar mættu verða 

sýnilegri á heimasíðu skólans.  

5. Önnur mál. 

a. Umræða um vinnureglur stjórnar skólans varðandi framfylgd á  

agastefnu skólans 

b. Umræður um skólasamfélagið og hvernig mætti bæta það 

 

      Fundi slitið 22.15 


